

Số: /BC-UBND

Sơn Tân, ngày 10 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024 trên địa bàn xã Sơn Tân

Thực hiện Công văn số 1766/UBND ngày 28/6/2024 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tân về việc báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền và một số nội dung liên quan đến cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã năm 2024;

Nay, UBND xã Sơn Tân báo cáo kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn xã như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Khái quát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của địa phương

UBND xã Sơn Tân được tổ chức và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 và các cấp thẩm quyền giao.

2. Tổ chức bộ máy:

- Theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/06/2023 của Chính phủ, Sơn Tân là xã loại II được phân bổ số lượng cán bộ, công chức là 20 người (Cán bộ là 11 người; công chức 09 người) và người hoạt động không chuyên trách xã là 12 người.

+ Đến thời điểm báo cáo số cán bộ gồm: 10 người (01 Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã; 01 Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã; 01 Chủ tịch UBND xã; 01 Phó Chủ tịch HĐND xã; 02 Phó Chủ tịch UBND xã; 01 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; 01 Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã; 01 Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã; 01 Chủ tịch Hội Nông dân xã).

+ Tổng số các chức danh công chức cấp xã đến thời điểm hiện nay là 09 người gồm: 02 Công chức Văn phòng - Thống kê; 01 Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường; 02 Công chức Tài chính - Kế toán; 02 Công chức Văn hóa - Xã hội; 01 Công chức Tư pháp - Hộ tịch; 01 Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã.

+ Người hoạt động không chuyên trách cấp xã tính tới thời điểm hiện nay là 06 người.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về thực hiện công tác dân vận chính quyền, dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thường xuyên phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận, trọng tâm là Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “*Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới*”; Kết luận 114-KL/TW của Ban Bí thư “*về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp*”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về *đổi mới công tác dân vận của các cơ quan hành chính Nhà nước và chính quyền các cấp trong tình hình mới*. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tổ chức cho Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; Quyết định số 396-QĐ/TU ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

b) Việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền, dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

- Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 11/3/2024 về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2024 trên địa bàn xã. Chỉ đạo các bộ phận liên quan của khối chính quyền triển khai thực hiện công tác dân vận sát với tình hình thực tiễn của từng lĩnh vực.

- Đã kiện toàn và phê duyệt danh sách công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân xã Sơn Tân trong năm 2024 (*Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 11/01/2024*)

- UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2024 về Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của xã Sơn Tân; Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 03/5/2024 của UBND xã về Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và người lao động làm việc tại Ủy ban nhân dân xã Sơn Tân (*thay thế Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Tân*)

1.2. Kết quả thực hiện

a) Kết quả thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị, cụ thể:

- Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

+ Đã tổ chức quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do các cấp mở, thực hiện các chế độ, chính sách đối với các cán bộ, công chức đầy đủ, kịp thời.

+ Chỉ đạo họp giao ban định kỳ, hàng tháng, hàng quý và 6 tháng theo quy chế làm việc của UBND xã đã xây dựng trong nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của cán bộ, công chức, đồng thời đã gặp gỡ trao đổi, giải thích cho cán bộ, công chức được cụ thể, thỏa đáng.

+ Đã công khai đầy đủ cho cán bộ, công chức về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan; kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng của cơ quan; kinh phí hoạt động hàng năm của từng ban, ngành, quyết toán kinh phí hàng năm của cơ quan; tài sản, trang thiết bị của cơ quan, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại công chức; khen thưởng, kỷ luật; bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật; các nội quy, quy chế của cơ quan.

+ Đã ban hành quy chế thực hiện quy định chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của UBND xã Sơn Tân nhằm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; sử dụng tiết kiệm kinh phí được cấp; thực hiện các quy định về công khai tài chính. Việc mua sắm thiết bị, phương tiện và các tài sản của cơ quan.

+ Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và đăng tải trên trang thông tin điện tử của xã để công dân, cơ quan, tổ chức biết các nội dung về: bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết công việc có liên quan; nội dung về thủ tục hành chính giải quyết công việc; mẫu đơn từ, hồ sơ cho từng loại công việc; phí, lệ phí theo quy định và nội dung về thời gian giải quyết từng loại công việc.

+ Chỉ đạo và kiểm tra cán bộ, công chức trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức; từ đó kịp thời có những biện pháp xử lý thích hợp theo quy định của pháp luật đối với những cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức.

+ Chỉ đạo việc bố trí nơi tiếp dân, thực hiện việc tiếp dân và tổ chức hòm thư góp ý; chỉ đạo người phụ trách công tác hành chính; giải quyết các ý kiến góp ý của công dân được gửi đến cơ quan (*nếu có*)

+ Thông báo để công dân, tổ chức biết và tham gia đóng góp ý kiến đối với những chương trình, dự án được đầu tư trên địa bàn xã.

- Việc công khai thông tin: được thực hiện đầy đủ, kịp thời cho cán bộ, công chức và Nhân dân được biết tại trụ sở UBND xã, trên trang thông tin điện tử của xã, nhà văn hóa các thôn...

- Việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức: Đã xây dựng Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 05/02/2024 của UBND xã về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, đồng thời đã phối hợp Công đoàn xã tổ chức Hội nghị đúng thời gian quy định; Qua hội nghị đã thực hiện toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra như thông qua các báo cáo đề cán bộ, công chức được biết gồm: Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành và thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2023; Báo cáo công tác tài chính của xã năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo tình hình hoạt động Công đoàn năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân công đoàn năm 2023; Báo cáo công tác tài chính công đoàn năm 2023; dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ; Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023; Phát động phong trào thi đua năm 2024 và biểu quyết Nghị quyết hội nghị năm 2024...

b) Công tác triển khai thực hiện Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, thang điểm và phương pháp đánh giá, phân loại công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi: Đã triển khai toàn bộ nội dung Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh đến cán bộ, công chức được biết, đồng thời phân công công chức chuyên môn theo dõi tiêu chí, thang điểm để kịp thời cập nhật tài liệu, hồ sơ chứng minh phục vụ cho công tác chấm điểm, đánh giá, phân loại công tác dân vận chính quyền của địa phương.

c) Kết quả đối thoại trực tiếp của cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tình hình và kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kết quả giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài...

- Trong 6 tháng đầu năm Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức 02 cuộc đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã với Nhân dân thôn Tà Đô, thôn Đăk Be.

- Công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kết quả giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài: UBND xã đã ban hành Thông báo số 114/TB-UBND ngày 28/12/2023 của UBND xã Sơn Tân lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã Sơn Tân năm 2024; Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 về kiện toàn phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức tiếp công dân định kỳ, thường xuyên và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Sơn Tân. Trong 6 tháng đầu năm 2024: không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

d) Kết quả xây dựng các chương trình phối hợp giữa cơ quan, đơn vị với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Văn bản phối hợp, nội dung và kết quả công tác phối hợp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQVN xã tại Quy chế số 02/QCPH-HĐND-UBND-UBMTTQVN ngày 10/10/2022.

- Phối hợp thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, qua đó đã vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân học tập, tìm kiếm việc làm, lao động, sáng tạo, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với hàng ngàn ngày công lao động. Ủy ban MTTQVN xã đã phát huy tốt vai trò trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, hướng dẫn các hoạt động đoàn kết quốc tế, đối ngoại nhân dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

- Mặt trận trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2024 sát với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn địa phương; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25 -NQ/TW về công tác dân vận.

- Mặt trận trận Tổ quốc triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức phản biện, tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo Luật Dân chủ cơ sở, kế hoạch Ban Chỉ đạo phòng trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2024, Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện 07 cuộc giám sát các công trình dự án trên địa bàn xã đảm bảo theo quy định; phối hợp với HĐND xã tổ chức 05 cuộc tiếp xúc cử tri. (*trong đó 01 cuộc với đoàn Đại biểu HĐND huyện, 04 cuộc Đại biểu HĐND xã*) và 01 cuộc tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi năm 2024.

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp với chính quyền tổ chức triển khai, thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến thôn thường xuyên nắm bắt tình hình Nhân dân, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên, quần chúng Nhân dân, kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị phản ánh với cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời, hiệu quả.

2. Việc thực hiện một số nội dung liên quan đến cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã

2.1. Việc thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/6/2022 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và người hoạt

động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công cho cơ quan, đơn vị, địa phương tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 972/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh:

Đã ban hành Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND xã về việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã Sơn Tân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Từ đó, sẽ định hướng cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định.

- Thực trạng chất lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại thời điểm báo cáo (*báo cáo thực trạng theo từng đối tượng: cán bộ chủ chốt, cán bộ các tổ chức chính trị- xã hội, công chức xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã*);

- Đánh giá tỷ lệ (%) đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị và các tiêu chuẩn khác của đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/6/2022 của Tỉnh ủy (*đánh giá theo từng đối tượng: cán bộ chủ chốt, cán bộ các tổ chức chính trị- xã hội, công chức xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã*);

- Phương án kiện toàn, sắp xếp, bố trí đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/6/2022 của Tỉnh ủy.

(Báo cáo và thống kê các biểu mẫu số 01, 02, 03, 04, 05 đính kèm)

2.2. Việc sắp xếp, bố trí, giải quyết số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 chưa được sắp xếp, bố trí, giải quyết: Không có.

2.3. Việc thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo Thông tư số 11/2023/TT-BNV ngày 01/8/2023 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc: Không có

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Đánh giá kết quả đạt được:

1.1. Ưu điểm

Nhìn chung, qua triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác dân vận chính quyền, đã tạo chuyển từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, công chức và Nhân dân; nội dung thực hiện công tác dân vận được xác định cụ thể gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh; mối quan hệ giữa UBND xã với UBMTTQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã được củng cố, tăng cường ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn; dân

chủ ở cơ sở được phát huy; những chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước sớm được đưa vào cuộc sống, phát huy hiệu quả tích cực; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương được công khai, minh bạch; các vụ việc nổi cộm, phức tạp được giải quyết kịp thời, hiệu quả; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đến tận người dân, đã góp phần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, nên đã tạo được niềm tin trong Nhân dân, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

1.2. Tồn tại, hạn chế:

- Việc tuyên truyền thực hiện công tác dân vận chưa thường xuyên, chưa tạo được sự lan lan tỏa trong cả hệ thống chính trị.

- Đội ngũ cán bộ, công chức xã chưa có nhiều kinh nghiệm công tác thực tiễn ít và có lúc, có khi còn chưa chủ động trong thực hiện nhiệm vụ.

- Công tác phối hợp thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hiệu quả chưa cao; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng còn hạn chế.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024. UBND xã Sơn Tân kính báo cáo UBND huyện biết theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hà Phải